

## NIỀM ĐAM MÊ CỦA HIỆU TRƯỞNG: LỄ Kỷ Niệm *Tháng Di Sản Tây Ban Nha Quốc Gia* Diễn Ra Sôi Nổi Tại Peachtree Middle School

Ngay tại tâm điểm của Quận DeKalb, [Peachtree Middle School](#) là thánh địa cho những lễ kỷ niệm sôi động và những bài học vô giá khi *Tháng Di Sản Tây Ban Nha Quốc Gia* được tổ chức hiện hiện trên khắp các hành lang. Hiệu Trưởng Michelle Perez, người gốc Tây Ban Nha và Puerto Rico, đã đảm nhận vai trò lãnh đạo trong khâu tổ chức một môi trường gắn kết và hòa nhập cho học sinh của cô trong tháng vinh danh đặc biệt này.

*Tháng Di Sản Tây Ban Nha Quốc Gia*, được tổ chức hàng năm từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 15 tháng 10 tại Hoa Kỳ, là thời điểm để tôn vinh những đóng góp và ảnh hưởng của người Mỹ gốc Tây Ban Nha đối với lịch sử, văn hóa và thành tựu của quốc gia. DeKalb County School District (DCSD) tự hào có khoảng 20 phần trăm số học sinh có nguồn gốc Tây Ban Nha/La-tinh. Điều đó thật ấn tượng, nhưng Peachtree Middle School có tới 45 phần trăm học sinh đại diện cho cộng đồng này.

Hiệu Trưởng Perez, cô nhiệt tình bao quát đến nguồn gốc của học sinh, đã nắm bắt cơ hội để tham gia lễ kỷ niệm di sản Tây Ban Nha hàng năm cùng với các học sinh của cô. Cô đang tích cực gắn kết với các bậc phụ huynh, khuyến khích các cuộc thảo luận về nguồn gốc Tây Ban Nha của họ và những quốc gia là nguồn gốc xuất xứ của họ.

Một trong những hoạt động nổi bật tại Peachtree Middle School trong *Tháng Di Sản Tây Ban Nha Quốc Gia* là cuộc thi trang trí cửa lớp học. Các giáo viên và các em học sinh biến cánh cửa của lớp học thành nơi trưng bày rực rỡ các đồ trang trí, thông tin và cờ từ nhiều quốc gia gốc Tây Ban Nha khác nhau. Trường cũng tổ chức các câu đố trắc nghiệm trong các buổi thông báo buổi sáng và khám phá thành tích của các nhân vật lịch sử trong cộng đồng người gốc Tây Ban Nha.

“Thật là tuyệt vời khi tôi học hỏi được từ [những cánh cửa trang trí] khi đi dạo trong tòa nhà và đọc trên những cánh cửa về những con người khác nhau mà họ đã chọn để tôn vinh,” Hiệu Trưởng Perez nói. “Chúng tôi đưa ra một dữ kiện mà các em phải thảo luận trong lớp học, sau đó các em được mời đến văn phòng lễ tân, gần giống như phòng phát thanh, và chúng tôi trao giải cho các em nếu đoán đúng.”

Ngoài kiến thức thu được, những bài học này còn thúc đẩy sự tương tác có ý nghĩa giữa học sinh và giáo viên, khuyến khích các cuộc trò chuyện về nguồn gốc đa dạng của họ. Em học sinh khối bảy Brithany Avila cũng biểu lộ sự cảm kích khi có một hiệu trưởng là người gốc Tây Ban Nha.

Em Brithany nói: “Chúng em có ai đó để thảo luận bằng tiếng Tây Ban Nha, để thảo luận về tất cả các vấn đề của chúng em và có một người hiểu chúng em. Cô ấy thực sự là một hiệu trưởng tốt bụng, luôn hiểu được cảm xúc của chúng em. Cô ấy tạo không khí vui vẻ ở trường học nhưng đồng thời cũng mang tính giáo dục.”

Các em học sinh Aviv Balsar và Michael Williams cũng chia sẻ cảm xúc này, ca ngợi khả năng lãnh đạo của Hiệu Trưởng Perez và các cơ hội giáo dục.

“Em thích cách cô ấy không phải là một trong những hiệu trưởng khó tính. Cô ấy cố gắng hết sức vì trường học, đem lại nụ cười cho mọi người và khiến cho ngày của mọi người trở nên tươi vui,” em Michael nói. “Em đã biết được vị trí của Mexico trên bản đồ và những đặc điểm thú vị của đất nước này, chẳng hạn như những món ăn tuyệt vời.”

Em Aviv đồng tình. “Em không biết nhiều về di sản gốc Tây Ban Nha, vì vậy việc học những điều mới này thực sự thú vị.”

Hành trình trở thành lãnh đạo của Hiệu Trưởng Perez tại Peachtree Middle School thật đáng truyền cảm hứng. Cô bắt đầu sự nghiệp giáo viên vào năm 2015 và bằng sự cống hiến và tác động của mình, cô dần dần đảm nhận những vai trò ngày càng mang nhiều trọng trách hơn. Hành trình của cô đã đi đến đỉnh cao khi được bổ nhiệm làm hiệu trưởng trường vào năm 2021, khiến cô trở thành hiệu trưởng DCSD trẻ nhất khi mới 28 tuổi.

Trong khi ban đầu cô ấy bắt đầu là một giáo viên, Hiệu Trưởng Perez đã nắm lấy mọi cơ hội để ủng hộ học sinh của cô và tạo ra sự khác biệt thông qua một vai trò nổi bật hơn.

“Tôi luôn nói đùa rằng việc trở thành hiệu trưởng là tình cờ vì tôi luôn muốn đi dạy,” Hiệu Trưởng Perez nói. “Tôi thực sự yêu thích công việc giảng dạy. Đó là mối tình đầu của tôi, nhưng mọi thứ vẫn tiếp tục vận động. Tôi yêu trẻ em và ủng hộ các em, và mỗi vị trí đều cho phép tôi làm điều đó trên quy mô lớn hơn.”

Sự lãnh đạo của Hiệu Trưởng Perez đang để lại dấu ấn khó phai mờ tại Peachtree Middle School. Tầm nhìn của cô trong năm học này tập trung vào việc hỗ trợ về mặt xã hội và tinh thần cho học sinh, nhằm đảm bảo rằng mọi học sinh đều cảm thấy được quan tâm, tôn trọng và có giá trị.

Cô nhấn mạnh: “Đó là việc có thể tiếp cận bất kỳ học sinh nào trong tòa nhà và hỏi xem các em có cảm thấy được quan tâm hay không. Em có cảm thấy đây là một nơi an toàn để đến trường, nơi em có thể học tập mà không cảm thấy mình không được quan tâm, tôn trọng hoặc có giá trị không? Đó là động lực lớn cho năm nay.”

Mặc dù *Tháng Di Sản Tây Ban Nha Quốc Gia* đang chính thức khép lại cho năm 2023, Hiệu Trưởng Perez hứa sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho học sinh và nhân viên của cô, tạo ra một môi trường ấm áp và hòa nhập, nơi tôn vinh sự đa dạng và mọi học sinh đều cảm thấy nơi mình thuộc về.